

Số: 133/CĐVC

Lai Châu, ngày 27 tháng 6 năm 2024

V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương”

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc

Căn cứ công văn số 292/LĐLĐ, ngày 26/6/2024 của LĐLĐ Lai Châu về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương”. Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đề nghị các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương” lần thứ III¹; tích cực động viên, khuyến khích đoàn viên, CCVCLĐ, những người yêu nghệ thuật, nhiếp ảnh tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh để Cuộc thi trở thành hoạt động chính trị, xã hội sâu rộng, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Tăng cường thông tin, tuyên truyền đậm nét về mục đích, ý nghĩa, thể lệ Cuộc thi và triển lãm trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử Công đoàn tỉnh, trên trang Fanpage Công đoàn Viên chức tỉnh, công đoàn cơ sở... Đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá về vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, góp phần nâng cao nhận

¹ Quyết mã QR để lấy thể lệ và video tuyên truyền về cuộc thi và triển lãm:



thức của đoàn viên, CCVCLĐ đối với công tác biên giới trên đất liền; ghi nhận và tôn vinh những đóng góp, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực

lượng vũ trang để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Ban Thường vụ CDVC tỉnh yêu cầu các công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo về Công đoàn Viên chức tỉnh trước ngày 20/9/2024 để tổng hợp báo cáo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**

